

ความเสมอภาคในการเข้าถึง เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โดย กลุ่มกฎหมาย
สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ำ และด้านอื่น ๆ ตามข้อ ๕ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็เป็นเงินงบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนนั่นเอง ดังนั้น สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทุกคนย่อมมีสิทธิในการเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามกฎหมาย ข้อบังคับหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ นี่คือวัตถุประสงค์หลักของเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอันเป็นหลักการสำคัญ

แต่จากการปฏิบัติที่ผ่านมาเรามักพบสภาพปัญหาอยู่บ่อยครั้งว่า เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของสมาชิกกองทุนที่มีอยู่ทั้งหมด ในปัจจุบันยังมีสมาชิกอีกเป็นจำนวนมากที่ยังรอการได้ใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนโดยสมาชิกบางส่วนได้ยื่นเสนอเรื่องขอกู้เงินไว้แล้วแต่กองทุนยังไม่มีเงินในจำนวนที่เพียงพอจะอนุมัติได้เนื่องจากสมาชิกผู้กู้รายที่ได้รับอนุมัติไปก่อนหน้านี้ยังมีได้ชำระหนี้คืนแก่กองทุนตามสัญญา ซึ่งหนี้ค้างชำระของลูกหนี้แต่ละรายก็มีเหตุผลในการยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างที่แตกต่างกันไป โดยลูกหนี้บางรายได้รับโอกาสและใช้ประโยชน์จากเงินกองทุนแล้วแต่กลับค้างชำระมาเป็นเวลานาน ๔- ๕ ปี หรือบางรายอาจจะนานกว่าโดยใช้วิธีการประวิงเวลาอยู่เป็นระยะ ทำให้สมาชิกที่ยังรอโอกาสในการเข้าถึงเงินกองทุนก็ยังคงต้องรอต่อไปโดยที่ยังไม่มีคำตอบให้เป็นที่แน่ชัดได้ว่าตนจะได้รับโอกาสเมื่อใดทำให้เกิดประเด็นปัญหาที่ว่า ความเสมอภาคในการเข้าถึงเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีอยู่จริงหรือไม่

จากสภาพปัญหาที่กล่าวมานั้นสามารถแก้ไขให้บรรเทาเบาบางหรือลุล่วงไปได้โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เกี่ยวข้องทุกคน ทุกฝ่าย จะต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์กฎหมาย ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตั้งมั่นอยู่ในหลักสุจริต เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ยินยอมให้บุคคลใดแสวงหาประโยชน์จากตนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การติดตามให้ลูกหนี้ชำระหนี้ให้เป็นไปตามสัญญาจึงเป็นหลักสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาสีธรรมของสมาชิกรายอื่นที่เขายังรอโอกาส การยืดหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปนั้นควรใช้เฉพาะกรณีลูกหนี้มีเหตุผลความจำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่ต้องมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความเสมอภาคให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชน หากเราทุกคนช่วยกันสร้าง “ความเสมอภาค” ก็ย่อมจะเกิด “ความเป็นธรรม” และเมื่อประชาชนเห็นว่าเราชาวพัฒนาชุมชนมีความเป็นธรรมแล้วคำว่า “ศรัทธาที่เดินได้” ก็เป็นเรื่องจริง